

CWTเลื่อนขั้นเป็นHolding แตกไลน์ธุรกิจใหม่ต่อยอด

ทันหุ้น - CWT ตั้งเป้าเป็น Holding Company เล็งขยายธุรกิจใหม่ต่อยอด พร้อมหาพันธมิตรรายใหม่เสริมทัพ ล่าสุดเข้าถือหุ้นใน Sakun C สัดส่วน 50.01% มองผลงานปี 2561 เติบโตราว 40% → → → **อ่านหน้า 8**



วิระพล ไชยธีรรัตน์

→ CWT (ต่อจากหน้า 1)

เตรียม COD โรงไฟฟ้าไปโอแมส กำลังผลิต 9.6 เมกะวัตต์ ไตรมาส 2/2561 ชดถ่าไร 40-50 ล้านบาท

นายวิระพล ไชยธีรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชัยวัฒน์ แทนเนอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CWT เปิดเผยว่า บริษัทตั้งเป้าเป็นบริษัท Holding Company ในอนาคต โดยบริษัทตั้งใจจะเป็นผู้บริหารเงินทุน ปัจจุบันอยู่ระหว่างศึกษาธุรกิจใหม่ๆ เพื่อเข้ามาต่อยอดธุรกิจเดิม และมองหาพันธมิตรรายใหม่ เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งของบริษัท

ล่าสุดได้เข้าลงทุนถือหุ้นใน บริษัท สกกุลฎีชี อินโนเวชัน จำกัด หรือ Sakun C ซึ่งประกอบธุรกิจรับออกแบบและประกอบเรืออะลูมิเนียมและยานพาหนะอื่นๆ ในสัดส่วน 50.01% หรือหุ้นจำนวน 5,001 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท คิดเป็น 500,100 บาท โดยมีเงินทุนหมุนเวียนในการทำธุรกิจ ราว 350 ล้านบาท

โดยการเข้าซื้อหุ้นในครั้งนี้ เพื่อต่อยอดธุรกิจและช่วยเสริมกิจการที่มีอยู่ของบริษัทให้มีความแข็งแกร่งและมั่นคงยิ่งขึ้น รวมถึงตลาดเรือในประเทศไทยทั้งในแม่น้ำและทะเลมีศักยภาพในการเติบโตที่ค่อนข้างสูง ซึ่งบริษัทมีการนำนวัตกรรมเข้ามาช่วยพัฒนาเรือให้มีมาตรฐานเรือตามที่กรมเจ้าท่ากำหนดไว้โดยจะเป็นลักษณะการทำธุรกิจในการผลิตเพื่อทดแทนเรือเดิม (Replace) ซึ่งมีเรือที่จัดทะเบียนกับกรมเจ้าท่ากว่า 80,000 ลำ

● ออเดอร์จ่อคิว

อีกทั้งยังมองเห็นถึงการเติบโต ด้านธุรกิจภายใต้ นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่มีเกณฑ์การชี้วัดรายได้ที่จะ มาจากการท่องเที่ยวในช่วง 5 ปีแรกไม่ต่ำกว่า 4 ล้าน ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทสกกุลฎีชีมีความเชี่ยวชาญในด้าน การผลิตเรือและเทคโนโลยีที่ใช้ทั้งในการประกอบและ การผลิตนั้น มีมาตรฐานเดียวกันกับการผลิตรถยนต์

ปัจจุบันมีคำสั่งซื้อที่รอรับรายได้ (Backlog) ที่ 800 ล้านบาท หรือประมาณ 70-80 ลำ ซึ่งบริษัทสามารถ ผลิตได้ราว 10 ลำต่อเดือน โดยจะสามารถส่งมอบเรือได้ ภายในปีนี้ทั้งหมด รวมถึงบริษัท Sakun C นั้นมีฐาน ลูกค้าส่วนใหญ่ในประเทศเมียนมา ซึ่งเป็นตลาดใหม่ที่มี ศักยภาพ และความต้องการสูงและยังมีลูกค้าในเขตภาค ใต้ ได้แก่ กระบี่ ภูเก็ต หาดใหญ่ รวมถึงฝั่งตะวันออก นอกจากนี้ยังมีแผนขยายไปในแถบประเทศ CLMV ในปี 2562 รวมถึงจะขยายไปยังอาเซียนในอนาคต

"การเข้าลงทุนในบริษัทสกกุลฎีชีในครั้งนี้ นั้น ถือ เป็นการต่อยอดธุรกิจเดิมที่มีอยู่ของบริษัท ให้มีความ แข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้น และช่วยเสริมธุรกิจใหม่ให้บริษัท มีกิจการกระจายรายได้ที่มาจากหลากหลายช่องทางมากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากธุรกิจหลักของบริษัท ที่มีอยู่แล้ว อีก ทั้งบริษัทสกกุลฎีชี ก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการผลิต และต่อเรือเป็นอย่างดี มีประสบการณ์มายาวนาน ซึ่งในครั้งนี้น่าจะช่วยเสริมให้บริษัทมียอดขายที่เติบโต ขึ้นได้และน่าจะเป็นไปตามเป้าที่วางไว้" นายวิระพลกล่าว

● ผลงานปีนี้แกร่ง

สำหรับแนวโน้มผลการดำเนินงานภาพรวมของ บริษัทในปี 2561 บริษัทคาดว่าจะมีรายได้จะไม่ต่ำกว่า 2,400 ล้านบาทหรือเติบโตประมาณ 40% จากปีก่อนที่ รายได้ 1,980 ล้านบาทและกำไรสุทธิ 52.83 ล้านบาท โดยมาจากรายได้ธุรกิจชิ้นส่วนหนังสำหรับเบาะรถยนต์ ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 1,800 ล้านบาท เนื่องจากมีคำสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องจากค่ายรถยนต์ทั้ง ฮอนด้า และ อีซูซุ รวมถึงบริษัทจะมีรายได้เข้ามาจากธุรกิจโรงไฟฟ้า ชีวมวลโลกเจริญที่ จ.สระแก้ว ซึ่งมีกำลังการผลิต 9.6 เมกะวัตต์ โดยจะเริ่มจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ ประมาณไตรมาสที่ 2/2561 ซึ่งคาดว่าจะรับรู้เป็นกำไร ปีนี้ราว 40-50 ล้านบาท จากเดิมที่บริษัทมีโรงไฟฟ้า ไชลาร์ฟาร์ม กำลังการผลิต 5 เมกะวัตต์ ตั้งแต่ปี 2560 ที่ผ่านมโดยในปีนี้จะสามารถรับรู้รายได้เข้ามาเต็มปี ดังนั้น จะส่งผลให้สัดส่วนกำไรสุทธิจากโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้น เป็นราว 50% ซึ่งเพิ่มจาก 20% ในปี 2560